

# PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN VÀ DỰA VÀO NHÂN DÂN ĐỂ XÂY DỰNG, CHÍNH ĐỐN ĐẢNG

NHỊ LÊ (\*)

**Tóm tắt:** Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đoàn kết và lãnh đạo Nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, gắn bó mật thiết với Nhân dân là thể hiện bản chất và sức sống trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

**Từ khóa:** Mối quan hệ; Nhân dân; phát triển; xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

**Abstract:** The Communist Party of Vietnam is the vanguard of the working class, and at the same time the vanguard of the working people and Vietnamese nation, faithfully representing the interests of the working class, working people and nation, respecting and promoting the People's right of ownership and supervision, relying on the People to build up and streamline the Party and to unite and lead the People to carry out the revolutionary cause. Therefore, being closely attached to the People is the manifestation of the nature and enduring vitality of the Communist Party of Vietnam.

**Keywords:** Relationship; People; develop; Party building and streamlining.

Ngày nhận bài: 25/3/2021 Ngày biên tập: 17/5/2021 Ngày duyệt đăng: 11/6/2021

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”<sup>(\*)</sup>. Đó cũng là

yêu cầu phát triển của dân tộc ta; đồng thời, là thách thức của lịch sử đất nước trước Đảng ta và Nhân dân ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

## 1. Giữ gìn và phát triển mối quan hệ tự nhiên - đạo lý và pháp lý giữa Đảng và Nhân dân

Trong suốt 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, như một lẽ tự nhiên, truyền thống đạo lý luôn xuyên thấm, hòa quyện bền chặt, phát triển không ngừng kể từ khi thành lập, trên mỗi bước phát triển của Đảng sống trong lòng dân tộc và vững bước trên con đường độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân

(\*) Nhà báo, TS; nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam<sup>(2)</sup>. Đồng thời, Người nhấn mạnh: “Đảng Lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc... Vì vậy, trong Đảng không thể có những tư tưởng, lập trường và tác phong trái với tư tưởng, lập trường và tác phong của giai cấp công nhân<sup>(3)</sup>”.

Đảng tự nguyện sống trong lòng dân tộc, sống chết vì dân tộc, được dân tộc chở che, bảo vệ, do đó Đảng phải luôn phấn đấu để xứng đáng là “đứa con nòi của giai cấp lao động” và cùng nhau “lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”. Trước thách thức mới, để trở nên hùng mạnh, chúng ta dứt khoát chuyển mạnh từ tư duy tôn tại sang tư duy cơ cấu đồng thời với tư duy động lực (nguồn động lực, hệ động lực, vùng động lực...) nhằm phát triển kinh tế thị trường hiện đại hoàn bị, với xung lực là kinh tế tri thức, kinh tế số, với động lực lớn là kinh tế tư nhân cùng các thành phần kinh tế khác, bằng những đột phá chủ lực, dưới sự dẫn dắt của kinh tế Nhà nước là chủ đạo, làm nền tảng căn bản đổi mới toàn diện, đồng bộ và mạnh mẽ nền kinh tế quốc gia. Điều cần khắc sâu là, đổi mới kinh tế thông qua đổi mới văn hóa, bằng tư duy chính trị và các quyết sách chính trị mang tầm văn hóa. Theo một nghĩa nào đó, văn hóa là cội nguồn của mọi mục đích và động cơ phát triển đối với chính trị, kinh tế, xã hội và các phương diện khác. Đó là bản chất nhân văn của công cuộc đổi mới.

Đó là văn hóa của sự phát triển mạnh mẽ và bền vững Việt Nam, chứ không đơn thuần là tăng trưởng một cách cơ học dù kinh tế hay văn hóa. Tiếp tục xác lập cho kỳ được nền văn hóa của sự phát triển toàn diện, bền vững nói chung, sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của văn hóa, trong một tổng thể phát triển thống nhất, hài hòa, mạnh mẽ và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với con người là hạt nhân của mọi sự phát triển, nhân tố quyết định vị thế chính trị, sức mạnh và danh dự Việt Nam trên trường quốc tế.

Đó cũng chính là con đường đúng đắn và độc đáo để dân tộc Việt Nam đi đến văn hóa, đạt tới tầm văn hóa, thông qua chính trị, kinh tế và đối ngoại, để phát triển kinh tế, xã hội, chống mọi sự xâm lăng đất nước bằng “sức mạnh mềm”, “xâm lược mềm” bằng văn hóa và hội nhập cùng với các quốc gia dân tộc, trong công cuộc đổi mới toàn diện đồng bộ hiện nay và tương lai. Qua 35 năm đổi mới đất nước, bài học vô giá nổi bật làm nên thành công của sự nghiệp đổi mới là: tất cả mọi sự phát triển đều xoay chung quanh Nhân dân, vì Nhân dân và cho Nhân dân. Bởi vì, Nhân dân là ngọn nguồn sức mạnh quốc gia, là chủ thể của công cuộc đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng. Đó là vận nước Việt Nam đổi mới. Đồng thời, là hiện thân của mối quan hệ tự nhiên máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, không gì có thể chia cắt được.

## **2. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xứng đáng với sự tin yêu và khát vọng của Nhân dân**

Được lịch sử giao phó và Nhân dân lựa chọn dẫn dắt đất nước, một cách tự nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự xây dựng, tự chỉnh đốn để luôn vững mạnh, đủ năng lực và uy tín phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó là nguồn gốc sức mạnh nội sinh của Đảng ta. Nếu không thường xuyên tự xây dựng, tự chỉnh đốn nhất định sẽ rơi vào thoái bộ, tự mình suy yếu, tự mình đánh mất vị thế, vai trò lịch sử, tự mình không xứng đáng là “đứa con nòi”, “người dày tớ thật trung thành của nhân dân”.

### **2.1. Đảng phải thật sự “chân chính, cách mạng”, thật sự “là đạo đức, là văn minh”**

Với vai trò là Đảng cầm quyền, hiện nay Đảng ta tiếp tục đi tiên phong cùng dân tộc thực hiện sứ mệnh lịch sử đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với yêu cầu của lịch sử dân tộc, Nhân dân đã trao cho Nhà nước trọng trách quản trị quốc gia, bảo vệ Nhà nước của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nước Việt Nam độc lập, tự do và phát triển mạnh mẽ, dưới ngọn cờ của Đảng.

Mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước là mối quan hệ giữa lãnh đạo chính trị và quản lý đất nước, giữa định hướng chính trị và quản trị quốc gia, thông qua các đảng viên của Đảng, các tổ chức đảng trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, vai trò của Nhà nước là kiến tạo phát triển và quản trị quốc gia, trên nền tảng pháp luật không ngừng được hoàn thiện phù hợp với đất nước, với thông lệ và luật pháp quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, Nhà nước đổi mới không ngừng nền hành chính và công vụ quốc gia phục vụ Nhân dân, phục vụ công cuộc phát triển toàn diện đất nước. Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú luôn đề cao tính công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và trực tiếp nâng tầm nhìn và lòng tin của Nhân dân trên hành trình đi đến tương lai. Đó cũng chính là đòi hỏi của Nhân dân đối với Nhà nước của mình. Để đáp lại niềm tin đó, Đảng ta không ngừng chủ động nỗ lực tự xây dựng, tự chỉnh đốn để tiếp tục hoàn thành trọng trách to lớn và thiêng liêng ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Không hiểu biết dân thì không học hỏi được những kinh nghiệm và sáng kiến của dân. Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”<sup>(4)</sup>. Vì vậy, lòng dân đồng thuận, ủng hộ Đảng và Nhà nước là tài sản vô giá của cách mạng.

Cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hiện nay vấn đề xây dựng đạo đức của Đảng và trong Đảng trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhất, là vấn đề hệ trọng lâu dài có quan hệ tới sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Thực tiễn cho thấy, xây dựng Đảng về đạo đức không dừng ở ý thức đạo đức; vấn đề quan trọng và quyết định nhất là hành động đạo đức và đạo đức hành động phải được đặt đúng tầm. Thực trạng hiện nay, vấn đề nhận thức về đạo đức chưa trở thành một nội dung độc lập nhưng thống nhất hữu cơ



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, ngày 15/11/2017. Ảnh minh họa: TTXVN*

với tất cả các lĩnh vực khác trong công tác xây dựng Đảng. Nếu lơ là hoặc xem nhẹ xây dựng Đảng về đạo đức, hoặc đồng nhất một cách giản đơn xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng với đạo đức là thiên lệch, sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Đó chính là sự suy thoái về đạo đức, lối sống, phong cách... của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng tới mức nào đó sẽ làm băng hoại về chính trị, hỗn loạn về tư tưởng, rệu rã về tổ chức.

Nhìn lại chặng đường sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng thực tế cho thấy những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng đang đặt ra rất nhiều vấn đề đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Khi yêu cầu phát triển đất nước mạnh mẽ và bền vững phải là lợi ích cốt lõi, lợi ích dân tộc phải trở thành tối cao; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trở thành mệnh lệnh thiêng liêng... không thể không yêu cầu sự phát triển về đạo đức trong Đảng và của Đảng. Đó là thước đo sự phát triển không chỉ đạo đức, sự trưởng thành về chính trị, sự thống nhất về tư tưởng và sự tương dung về tổ chức của Đảng trong thực

hiện sứ mệnh cầm quyền ngang tầm yêu cầu trọng trách lịch sử dân tộc giao phó.

Vì vậy, để hoàn thành trọng trách và nhiệm vụ hết sức nặng nề nêu trên, vấn đề đặt ra và cũng chính là sự đòi hỏi cấp thiết là Đảng ta phải được xây dựng thực sự trong sạch về đạo đức, tầm nhìn xa rộng về chính trị, sâu sắc về trí tuệ, vững mạnh về tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đòi hỏi phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ, với nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng. Nếu chỉ dừng lại ở nhận thức, tri thức về đạo đức, tự thân nó không bao hàm đầy đủ các vấn đề đạo đức trong Đảng và trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong thực tiễn, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có nguyên nhân không chỉ ở việc chưa nhận thức rõ, không thấy hết tầm quan trọng của ý thức đạo đức, tri thức đạo đức, tình cảm đạo đức mà còn chưa đặt vấn đề đạo đức hành động và quyết định là hành động đạo đức một cách xứng đáng và ngang tầm trong toàn bộ và chỉnh thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

**2.2. Đảng ta thật sự “phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”<sup>(15)</sup> vừa “là con nòi” của giai cấp lao động Việt Nam**

Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX, ngoài nguyên nhân sai lầm về đường lối và mất phương hướng chính trị khiến cho các đảng cộng sản mất vai trò cầm quyền, còn có nguyên nhân sâu xa là do tự đánh mất lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân bởi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, nhân cách của một bộ phận đảng viên của đảng. Bài học xương máu đó nhắc nhở chúng ta: hiện nay trong xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, không thể không xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách kiên quyết và toàn diện. Qua thực tiễn, chúng ta đã

nhận diện rõ hơn, cụ thể hơn những biểu hiện về suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên ở từng cấp, từng lĩnh vực, qua đó có các giải pháp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những biểu hiện khác nhau về suy thoái phẩm chất, lối sống; tình trạng tham ô, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền; lợi ích nhóm tiêu cực... chính là sự suy thoái về đạo đức hành động chính trị. Khi một cán bộ lãnh đạo suy thoái về đạo đức thì sẽ để lại gương xấu, làm tổn hại tới thanh danh của Đảng. Khi một đảng viên có đạo đức kém thì rất khó có thể vượt qua được những cám dỗ tầm thường. Khi sự suy thoái về chính trị vẫn còn tồn tại, gây nên tình trạng chạy tuổi, chạy chức, chạy quyền, bỏ nhiệm vụ lối người nhà, người thân... thì tư cách và phẩm hạnh đạo đức lại là vấn đề nóng bỏng nhất, trước khi nói về trình độ chuyên môn hay năng lực chính trị. Nói như cổ nhân: đức hạnh là nền tảng mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Theo đó, vị thế chính trị của Đảng với tư cách là người lãnh đạo đều phụ thuộc vào nhận thức đạo đức, tình cảm đạo đức và hành động đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị. Sự phát triển cao nhất của đạo đức là chính trị. Vì vậy, xây dựng, chỉnh đốn đạo đức trong Đảng, trước hết phải xây dựng đạo đức từ mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức đảng bằng hành động đạo đức, nhân cách hành động của từng cán bộ, đảng viên, uy tín và hiệu quả hoạt động của từng tổ chức đảng ở tất cả các cấp. Thực tế cho thấy, không một đảng cầm quyền nào có thể đứng vững được khi cơ sở xã hội - chính trị của đảng suy yếu, khi mất lòng dân, đội ngũ đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống. Trong tác phẩm *Đường Kách mệnh* (viết năm 1927), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định, đảng cách mạng, người cách mạng “phải giữ chủ nghĩa cho vững”, lại phải “ít lòng ham muốn về vật chất”. Suy thoái đạo đức, lối sống tất yếu dẫn tới những biến dạng về thái độ chính trị, động cơ chính trị và hành động chính trị; dẫn tới suy thoái tư tưởng chính trị, sự yếu kém, thậm chí có thể dẫn đến tan rã tổ chức.

**2.3. Đảng ta phải thật sự “là trí tuệ, là danh dự và lương tâm của thời đại chúng ta”**

Khi Đảng lãnh đạo - cầm quyền, nếu đồng nhất một cách giản đơn xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng với xây dựng Đảng về đạo đức sẽ dẫn đến xem nhẹ vấn đề đạo đức trong Đảng, của Đảng. Đó là hạn chế lớn cần phải khắc phục. Một khi đạo đức trong Đảng yếu kém sẽ gây lệch lạc trong lãnh đạo chính trị, làm xáo trộn trong tư tưởng, phương hại tới lãnh đạo tổ chức của Đảng, dẫn đến nguy cơ làm phương hại xây dựng và phát triển đạo đức xã hội. Tầm nhìn chính trị của Đảng, vì thế có thể rơi vào thiếu cận, ngắn hạn, cục bộ; trí tuệ chính trị của Đảng, do đó bị hạn hẹp, khiếm khuyết; tổ chức của Đảng có nguy cơ bị phân liệt, cát cứ, không thống nhất... Tất cả điều đó khiến cho Đảng rơi vào nguy cơ mất dần vai trò lãnh đạo, không còn là tiêu biểu cho trí tuệ, là danh dự và là lương tâm của dân tộc, của thời đại.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là một quyết sách chính trị chín muồi. Xây dựng Đảng về đạo đức là một đòi hỏi tất yếu, khách quan của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ vừa trước mắt vừa lâu dài, gắn bó hữu cơ trong các phương diện xây dựng chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó, trọng tâm là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”<sup>(6)</sup>. Ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những điều đó cho thấy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trở nên cần kíp. Kinh nghiệm lịch sử cũng chứng minh rằng: người gieo đạo đức gặt hái vinh dự; và rằng, không có đạo đức và không có chính

trực, những tài năng vượt trội nhất và những thành tựu rực rỡ nhất không bao giờ có thể nhận được sự tôn trọng và thu phục được lòng kính mến của những người có giá trị nhất trong nhân loại. Nêu gương về đạo đức, mẫu mực và nghiêm khắc trong kiểm soát và tự kiểm soát quyền lực trên nền tảng pháp luật và những quy định trong Đảng phải là hai trong những trọng trách then chốt hiện nay.

Lịch sử 91 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta cho thấy, lúc nào đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ được phẩm chất đạo đức thì cách mạng vững mạnh, thu được nhiều thành tựu; ngược lại, lúc nào đảng viên, cán bộ suy thoái thì cách mạng gặp khó khăn, thậm chí có mặt thất bại. Qua 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, những suy thoái về đạo đức ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả một số cán bộ cao cấp rất đáng lo ngại, làm xói mòn, giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Khi Đảng trở thành đảng cầm quyền, đặc biệt trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thì việc phải làm như thế nào để Đảng thật sự vững vàng, trong sáng về đạo đức là một vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Chỉ như thế mới có thể khẳng định và phát triển bản chất của Đảng. Vì vậy, công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nếu không được nhận thức đúng, trúng và hành động một cách kiên quyết và ngang tầm; những “cục nghèn mạch” đó nếu không được chỉnh đốn, chữa trị kịp thời sẽ là thách thức sống còn, nguy cơ sinh tử đối với vị thế, vai trò lãnh đạo, trách nhiệm lịch sử của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

**3. Đảng phải trọng dân, bảo vệ Nhân dân, tuân thủ pháp luật, đoàn kết toàn dân thì Nhân dân mới tin tưởng, cùng xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ và phát triển Đảng**

Không một cuộc vận động chính trị nào, đặc biệt là những cuộc canh tân, đổi mới mang tầm lịch sử có thể đạt được mục đích nếu không xây dựng thành công môi trường xã hội - chính trị tương dung và lôi cuốn toàn dân tham gia. Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của chúng ta đã qua, đang và tiếp tục

càng đòi hỏi như vậy. Toàn bộ công cuộc đổi mới, dù được hoạch định và tổ chức thực thi hoàn bị bao nhiêu mà không có sự tham dự, ủng hộ và hành động của Nhân dân sẽ rất khó thành công.

Trong định hướng tầm nhìn tới năm 2045, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc<sup>(7)</sup>”. Lịch sử dân tộc đã chứng minh, lợi ích quốc gia - dân tộc của chúng ta là tối thượng và quyền tự quyết dân tộc xã hội chủ nghĩa là vô giá, dưới ngọn cờ của Đảng và sự ủng hộ của người dân.

Lợi ích đó không thể bị diệt vong bởi nạn ngoại xâm và càng không thể bị tiêu vong bởi nạn nội xâm, nếu được Nhân dân ủng hộ. Tất cả nhằm mục tiêu cao cả: bảo vệ và phát triển lợi ích của mỗi người, của từng tổ chức trong xã hội thống nhất với lợi ích của quốc gia, dân tộc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, lấy lợi ích chính trị của đất nước Việt Nam là hạt nhân mà mọi sự đổi mới, dù ở phương diện nào, góc độ nào, mức độ tới đâu... đều dưới ngọn cờ của Đảng. Suy cho cùng, một cách tự nhiên, mục tiêu cao cả và cụ thể của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, là chăm lo, bảo vệ lợi ích tối cao và toàn diện của Nhân dân. Đó chính là chủ nhân của lịch sử và sức mạnh Việt Nam hiện tại và tương lai. Bởi vì, không có Nhân dân chúng ta sẽ không có gì cả.

Để quy tụ được cả dân tộc, Đảng phải vừa là đạo đức, vừa là văn minh; phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại, phải thực sự đoàn kết nhất trí, được Nhân dân thừa nhận. Hiện nay, đại đoàn kết dân tộc còn là mục tiêu, mục đích nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc; là đòi hỏi khách quan của bản thân Đảng trong sứ mệnh tập hợp Nhân dân thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho Nhân dân và của Nhân dân.

Để đoàn kết được các giai cấp, tầng lớp nhân dân, Đảng phải luôn phát huy vai trò nêu gương, luôn đấu tranh với những tiêu cực, lạc hậu để củng cố khối đoàn kết ngay từ trong nội bộ Đảng tới hệ thống chính trị và toàn thể dân tộc Việt Nam. Mặt khác, phải nêu gương thực hành dân chủ và chấp pháp vô thân, phải dùng phương pháp vận động, giáo dục, thuyết phục, lấy lòng chân thành để đối xử, khơi gợi ở Nhân dân tinh thần tự giác, tự nguyện... Đồng thời, phải chân thành lắng nghe ý kiến của mọi người, kể cả những người ngoài Đảng; không được tự cao tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi người; trái lại, phải học hỏi điều hay, điều tốt của mọi người... Không như thế thì Đảng khó thuyết phục, khó lãnh đạo.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và trước Nhân dân, lắng nghe và tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân và hết lòng, hết sức phụng sự Nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng”... Phải khiêm tốn, gần gũi, không được kiêu ngạo. Đảng phải lựa chọn “những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng. Như thế, thì dân chúng mới tin cậy cán bộ và nhận cán bộ là người lãnh đạo của họ”. Đảng phải liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tôn trọng Nhân dân và hướng dẫn Nhân dân, tổ chức thành lực lượng, thành phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân./.

#### **Ghi chú:**

(1),(7) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập II, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.229, tr.325.

(2) CD-ROM Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, tập 7, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.41.

(3) Sdd, tập 8, tr.275.

(4) Sdd, tập 6, tr.432.

(5) Sdd, tập 15, tr.622

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb CTQG-ST, H.2016, tr.51.